

Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 06 đến ngày 10/8/2018, với sự tham dự của 35 học viên nội địa: Các cán bộ quan chức thành viên Ban Chỉ đạo phó sơ cấp và nhân thành phố Nghệ An, các nhân viên trưởng phó sơ cấp, các Sĩ Quan Khoa học và Công nghệ trong vùng kinh tế trọng tâm miền Trung, các cán bộ tin hành công vụ sơ cấp sinh viên phóng xạ có quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Trong suốt thời gian học tập các học viên đã thảo luận các nguyên lý cơ bản về sơ cấp và những hình thức sơ cấp, các nguy cơ nhân và sơ cấp nhân, các phương pháp dò tìm sơ cấp, cách lập kế hoạch phó sơ cấp sơ cấp nhân, cách thực thu thập các nguồn phóng xạ và xem trình diễn thiết bị ghi o và dò tìm phóng xạ. Công tác trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các học viên đã áp dụng các lý thuyết đã học vào thực tế thông qua các vòng huấn luyện thực địa về dò tìm, phát hiện, xử lý và thu thập các nguồn phóng xạ.

*Các học viên tích cực tham gia khóa tập huấn*

Phát biểu tại buổi bế mạc khóa tập huấn, (ông) Huỳnh Văn Ng - Phó Giám đốc Sĩ Quan Khoa học và Công nghệ Nghệ An thay mặt cho Lãnh đạo sự nghiệp nhân dân thành phố các lãnh đạo và chuyên gia của Cơ quan An ninh nhân dân quốc gia Hoa Kỳ thực Sĩ Quan Ing Hoa K, Lãnh đạo và các chuyên gia của Cơ quan An ninh nhân dân, Lãnh đạo Sĩ Quan và Nghệ An phối hợp tổ chức thành công khóa tập huấn này. Bên cạnh đó ông đánh giá cao sự cống hiến của các học viên trong suốt chương trình tập huấn. Ông mong muốn sau khi hoàn thành khóa học từng học viên tích cực, chủ động và tham gia các kiến thức đã học cho lãnh đạo và các quan chức triển khai kế hoạch phó sơ cấp sơ cấp nhân tại các cơ sở nghiệp thành phố hiện tại.

*(Ông) Huỳnh Văn Ng - Phó Giám đốc Sĩ Quan Khoa học và Công nghệ Nghệ An phát biểu bế mạc khóa tập huấn*

Sau 5 ngày học tập nghiêm túc, sôi nổi các học viên nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia và các nhân viên giảng dạy hoàn thành khóa tập huấn.

*Ông Jared Kirk Czap, Trưởng phòng hợp tác và chính sách sơ cấp nhân, Sĩ Quan Ing Hoa K phát biểu đánh giá về khóa tập huấn*

*Các học viên nhận giảng dạy hoàn thành khóa tập huấn*